



# 'ตูน'เผยเกือบถอดใจ

## ช่วง700กิโลแรกเจ็บขามาก 'ก้อย-รัชวิน'หลังน้ำตาดีใจ บริจาคทะเล่ 1,150 ล้านบาท

"ตูน บอดี้สแลม" ดังไปทั่วโลก นักเตะคนดังทีมสเปออร์ "แฮร์รี เคน-เปาโล กาชซานิก้า-ปีเตอร์ส วอลด์เกอร์" อัลดคลิบัติโอชื่นชม และอวยพร ขณะที่ยอดเงินบริจาค ทะลุกว่า 1,150 ล้านบาท "ก้อย-รัชวิน" แพนสาว ♦ อ่านต่อหน้า 8

'ตูน' □ ต่อจากหน้า 1

ถึงกับหลังน้ำตา เมื่อวิ่งเข้าถึงเส้นชัยด่านแม่สาย ส่วนกองทัพคนเตรียมส่งเครื่องบินลำเลียง ไปรับคณะนักวิ่งตั้งน้ำใจจากกลับกรุงเทพฯ ขณะที่ "ตูน" เปิดใจหลังถึงเส้นชัย ช่วง 700 กม.แรกเกือบถอดใจ เพราะเจ็บขามาก ยันถ้ามีผู้สนับสนุนและเกิดประโยชน์กับ รพ. จะทำอีก ตอนนี้ออกกลับไปทำอัลบั้มใหม่ให้เสร็จก่อน

ในที่สุดวันที่คนไทยทั่วประเทศรอคอย หลังจากส่งพลังแรงใจ ช่วยนักวิ่งร็อกเกอร์ชื่อดัง นายอาทิตย์วราห์ คงมาลัย หรือ "ตูน บอดี้สแลม" เกี่ยวกับอหวนใจ "ก้อย-รัชวิน วงศ์

วิริยะ" ดาราสาว พร้อมทีมงานร่วมกันวิ่งหาเงินบริจาคในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" โดยเริ่มจากได้สุด อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ไปสิ้นสุดที่เหนือสุด อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,191 กม. รวมเป็นเวลา 55 วัน โดยตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่านหลายจังหวัด มีผู้ร่วมบริจาคเงินกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนักธุรกิจ ดารา นักร้อง นักแสดง นักมวย ต่างเข้าร่วมวิ่งเพื่อหาเงินสมทบทุน มอบให้นักวิ่งนำใจจากกันอย่างเนืองแน่น กระทั่งเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นักร้องใจบุญวิ่งมาถึง อ.เมืองเชียงราย ก่อนจะเข้าพักที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่

1 เขตเทศบาลนครเชียงราย ด.รอบเวียง อ.เมือง เพื่อเริ่มวิ่งต่อในวันสุดท้าย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีจดหมายจะเข้าพักที่มาสคำสินธานี ต.บ้านดู่ อ.เมือง แต่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้าย เลยทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการเข้าพักออกไป

ต่อมาเวลา 02.30 น. วันที่ 25 ธ.ค. วันที่ 55 วันสุดท้ายของการวิ่ง นักร้องขวัญใจมหาชน "ตูน บอดี้สแลม" พร้อมทีมงานได้เริ่มออกจุดสตาร์ตเขตแรก ที่แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 โดยในวันนี้ตูนมีสีหน้าอึดโรยเล็กน้อยแต่ยังคงฟันฝ่า เพราะเหลือแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น จากนั้นทั้งหมดได้ออกวิ่ง ท่าม

กลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิราว 9 องศา โดยมีเส้นชัยอยู่ที่ อ.แม่สาย เหลือระยะทางอีกราว 60 กม. ตลอดทางที่นักวิ่งใจบุญวิ่งผ่าน จะมีประชาชนคนเฒ่าคนแก่ ร่วมกันบริจาคเงินกันเป็นระยะ กระทั่งตุนวิ่งมาถึงร้านข้าวสาลีแห่งรวมตัวแสดงผลงานของศิลปินชาวเชียงราย ได้มีเหล่าศิลปินของเชียงราย นำเงินบริจาคที่รวบรวมมาได้ 666,000 บาท พร้อมภาพวาดใบหน้าของตูนมอบให้

จากนั้นคณะวิ่งมาหยุดที่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี ผศ.ดร.ศรัทธา มุ่งไทสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ นำเหล่านักศึกษาและคณะครู ออกมาคอยให้การต้อนรับ ก่อนจะมอบเงินร่วมบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากนั้นตูนวิ่งมุ่งหน้าไปที่บริษัท มาสด้าสินธานี ต.บ้านคู อ.เมือง ซึ่งเป็นจุดพักแรกรวมระยะทางเขตแรก 8 กม. โดยมีผู้บริหารบริษัทมาสด้าสินธานี และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินให้ 350,000 บาท ก่อนที่ตูนกับทีมงานจะพักเป็นเวลา 15 นาที

กระทั่งเวลา 03.40 น. ตูนกับทีมงานได้ออกวิ่งจากบริษัทมาสด้าสินธานี เพื่อวิ่งในเขตที่ 2 ต่อไปที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน ระยะทางราว 18.2 กม. โดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ตลอดสองข้างทางมีประชาชนมากคอยให้กำลังใจ พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับตูนจนวิ่งมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มาขึ้นเรียงแถวร้องเพลงมาร์ชของคณะพยาบาลฯ ให้ตูนฟัง ก่อนจะมอบเงินที่รวบรวมมาจากนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาร่วมมอบให้จำนวน 350,000 บาท กระทั่งวิ่งมาถึงจุดพักเขตที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มีนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน นำข้าราชการและประชาชนมากคอยให้การต้อนรับ ก่อนจะร่วมมอบเงินบริจาค 1,111,111 บาท

นอกจากนี้ยังมีเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ที่มีหลายชาติพันธุ์ พร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำเผ่า มากคอยให้การต้อนรับ ทำให้ตูนกับนักวิ่งใจบุญส่งรอยยิ้มอย่างมีความสุขให้กับเด็ก แม้ก่อนหน้าจะมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซ้าย ก่อนจะนั่งลงกับพื้นเพื่อดูเด็กชน

เผ่า เดินระบำชาวเขาและถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก โดยเซตนี้ตูนกับคณะได้หยุดพักเป็นเวลา 20 นาที

จนเวลา 08.00 น. ตูนกับทีมงานได้เริ่มออกวิ่งจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เพื่อมุ่งหน้าไปจุดเขตที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านแม่คำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน ระยะทางประมาณ 10 กม. โดยเซตนี้ตูนค่อนข้างใช้เวลามากกว่าเซตอื่น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือตลอด 2 ข้างทาง มีประชาชน-พ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย และหน่วยงานท้องถิ่นมาถือป้ายให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาคกันเป็นจำนวนมาก บางคนร่วมออกวิ่งกับคณะตูนด้วย และขอถ่ายรูปกับนักวิ่งดังตลอดเส้นทาง โดยเซตนี้ตูนกับคณะได้หยุดพักเป็นเวลา 30 นาที

จากนั้นเวลา 11.00 น. เป็นการเริ่มออกวิ่งในเขตที่ 4 โดยมีจุดจะพักที่แม่สายการ์เด้น ซิตี้ ต.โป่งผา อ.แม่สาย ซึ่งมีระยะทาง 16 กม. โดยเซตนี้ตูนได้วิ่งมากกว่าเซตที่ 3 เพื่อไม่ยอมให้เสียเวลา อีกทั้งต้องการจะให้ถึงจุดหมายหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ตามที่ตั้งเป้าไว้ และในเซตนี้มีเหล่าคารา นักแสดง นักมวย อาทิ นุ่ม-ปนัดดา, โน้ต-อุดม, โกะดี้, รัชมีแฆ และ บัวขาว ออกวิ่งร่วมวิ่งไปด้วยท่ามกลางอากาศที่อุ่นแต่ไม่ร้อนจัด โดยอุณหภูมิอยู่ที่ราว 25-30 องศา ซึ่งใกล้ถึงจุดเส้นชัยตูนมีสีหน้าที่สดใสมากขึ้น พร้อมกับจะแวะเข้าไปเล่นที่ทักทายกับเด็ก ที่มายืนให้กำลังใจตลอดเส้นทาง สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อ "พี่ตูน" ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนออกมาขึ้นให้กำลังใจและส่งเสียงร้องเชียร์ว่า "พี่ตูนสู้ๆ" ดังกระหึ่มตลอดทางจนตูนถึงกับยิ้มออกมา จนเวลา 15.30 น. มาถึงจุดพักเขตที่ 4 คือแม่สายการ์เด้น ซิตี้ ต.โป่งผา อ.แม่สาย โดยจุดนี้ตูนได้หยุดพักเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

กระทั่งเวลา 16.45 น. ตูนกับทีมงานและคณะที่วิ่งทั้งหมด ได้ร่วมกันออกวิ่งเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เขตที่ 5 เขตสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยคือหน้าด่านพรมแดนแม่สาย-จ.ท่าขี้เหล็ก โดยในเซตนี้มีผู้เข้าร่วมวิ่งไปกับตูนเป็นจำนวนมาก จนเริ่มเข้าสู่เขต อ.แม่สาย มีป้ายขึ้นชมและยกย่อง "ตูน บอดี้สแลม" ตลอดทางและ

ประชาชนกว่าหมื่นคน มายืนรอคอยต้อนรับคณะตูนที่จะวิ่งเข้าเส้นชัย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดถนน เส้นทางจากเข้าแม่สาย 1 ช่องทาง พร้อมกับไม่ให้อากาศผ่าน โดยจุดนี้ทีมงานจะให้ตูนวิ่งอย่างเดียว ไม่ให้เข้าไปรับเงิน แต่ทีมงานจะเข้าไปรับแทน ส่วนผู้สื่อข่าวที่จะเข้าไปบันทึกภาพเสนอข่าว ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย ได้มีการจัดตั้งเวทีเพื่อให้ตูนได้ขึ้นไปเมื่อมาถึง

จนเวลา 18.22 น. ตูนได้วิ่งมาถึงเส้นชัย ก่อนจะมีพ่อแม่และหวานใจ "ก้อย-รัชวิน" และทีมงานขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะแฟนสาว "ก้อย-รัชวิน" ถึงกับหลังน้ำตาด้วยความดีใจ ที่เข้าถึงเส้นชัยอย่างที่ตั้งใจไว้ จากนั้นตูนได้ขึ้นขึ้นระฆัง 3 ครั้ง เพื่อแสดงว่าเดินทางมาถึงเส้นชัยแล้ว จากนั้นตูนพร้อมกับทีมงาน ได้ขึ้นไปบนเวที ท่ามกลางประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ที่ยื่นคอยให้การต้อนรับกันอย่างเนืองแน่น จนเต็มพื้นที่หน้าด่าน ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคพุ่งถึง 1,150 ล้านบาท

เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่เดินทางมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เมื่อเวลา 18.45 น. พอเจ้าหน้าที่บอกว่า "ตูน บอดี้สแลม" วิ่งมาถึงด่านพรมแดน อ.แม่สายแล้ว นายกฯ กล่าวว่ "ถึงแล้วใช้ไหม ผูกแสดงความยินดีด้วย"

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ถึงเส้นชัยแล้วตูนได้เผยความรู้สึกหลังประสบความสำเร็จในการวิ่งครั้งนี้ว่า จริง ๆ ตอน 700 กม. แรกที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เหมือนจะไปต่อยาก ตอนนั้นเจ็บเข่าพอสมควรที่ขาเป็นวันเดียวที่หยุดวิ่งแล้วเลิกกลางคัน วันนั้นเรคิดว่าเราจะไปต่อ 2,000 กว่ากิโล ได้ไหม คิดว่ามันอาจจะไปไม่ถึงที่ตั้งใจไว้แต่พอได้ทีมแพทย์ที่มกายภาพช่วยจนสุดท้ายกลับมาแล้วหลังจากนั้นไม่บาดเจ็บอีกเลย ก็รู้สึกว่ามันอาจจะมึบางอย่างที่เรามองไม่เห็นส่งมาให้เราปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จตอนวิ่งมาแล้วก็กำลังใจเส้นชัยและมีคนมารอเยอะมาก มันเป็นภาพที่เกินจริงมากเป็นภาพที่ไม่กล้าจะคิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น เราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ เรา

เป็นแค่นักวิ่งที่ชอบการวิ่งแต่วันนี้กลับมีความฝันอยากวิ่งให้สำเร็จ คือวิ่งจากใต้มาเหนือ เราพยายามฝึกซ้อมวางแผนตั้งต้นจากตัวเรา มองว่าเราเป็นนักวิ่งแบบไหนสบายและไม่เจ็บ

“เราวิ่งเขตละ 10 กม. สบายๆ ไม่เจ็บวิ่ง 5 เขตต่อวัน เราวางแผนจากสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็นแต่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรไม่คาดฝัน ขอบขอบคุณคนที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งกำลังใจมาให้ ถ้าไม่มีคนไทยทุกคนคงไม่มีวันนี้ ขอบขอบคุณคนไทยทุกคนอีกครั้งครับ ยอมรับว่าจุดอ่อนของผมคือผมชอบวิ่งเข้าไปหาทุกคนครับ อย่างเขตสุดท้ายผมอาจจะไม่ได้เข้าไปบ้างต้องกราบขออภัยหลาย ๆ คนด้วย และในวันที่ผมก็อยากใช้ 8 กม. สุดท้ายเพื่อเฉลิมฉลองให้ตัวเอง” นักวิ่งดังกล่าวและว่าผมว่าการออกกำลังกายอาจช่วยแก้ปัญหาคนล้นรพ. อยากให้ทุกคนออกกำลังกาย แต่ในส่วนการให้ พอมมีเด็ก ๆ เอากระปุกออมสินมาให้เราไม่ได้คิดตรงนั้นมาก่อน เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราเจอเหมือนเป็นการปลุกเมล็ดพันธุ์ดี ๆ ให้กับน้อง เขาเอากระปุกออมสินที่เขาเก็บทั้งปีมาให้ทั้ง ๆ ที่เขาอยากจะได้เงินไว้ซื้อของของที่อยากได้ แต่เขาเอามาให้เรา และผมกับทางกิ่ง เพาเวอร์ ขอมอบสนามฟุตบอล 1 สนาม สำหรับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วย

เมื่อพิธีกรบนเวทีถามว่า หลังจากนี้จะทำอะไร ตูน บอกว่า อยากทำอัลบั้มใหม่ให้เสร็จก่อนเพราะบอดี้สแลมไม่ได้ออกอัลบั้มมา 4 ปีแล้ว แต่ในเรื่องรพ.ถ้ามีแรงและมีที่ๆ คอยสนับสนุน ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์กับ รพ.อื่นๆ ก็อยากจะทำหลังจากนี้ก็จะซ้อมวิ่งต่อไป อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำคืออยากจะทำมูลนิธิทำงานด้วยเบื้องหลังมีทีมงานกว่า 100 ชีวิต ดันก่อนนอนที่หลังปรบมือให้เขาด้วยนะครับ เขาเป็นคนที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จจริงๆที่คน

บอกว่าเราจะวิ่ง 3-4 เดือนก็ได้แต่ว่าผมตั้งใจว่าอยากจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ

“ตลอดเส้นทางมีคนบอกว่าผมเป็นคนดี ผมเป็นฮีโร่ผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้น ผมไม่ได้เป็นฮีโร่ผมแค่อยากส่งท้ายว่าฮีโร่ตัวจริงอยู่ที่ รพ. ฮีโร่ตัวจริงใส่ชุดสีขาวส่งเสียงให้คนหมอและพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักทั่วประเทศไทยครับโครงการนี้อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าจากเงินจำนวนน้อย ๆ ทุกคนเห็นแล้วว่าเงิน 10-20 บาทที่เป็นเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่รวมกันเป็นเงินพันกว่าล้าน และเมื่อรพ.ได้เงินตรงนี้ก็ไปแล้ว ผลประโยชน์ทุกอย่างที่กลับมาตกอยู่ที่คนไทยทุกคนขอเสียงให้กับคนไทยทุกคน ขอเสียงให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะครับ” ตูนกล่าว

ทั้งนี้หลังจากที่ ตูน กล่าวขอบคุณและบอกความรู้สึกแล้วได้มีเซอร์ไพรส์ โดยวงดนตรีดัง โมเดิร์นด็อก ได้ขับมาร้องเพลง “แต่เธอ” ซึ่งเป็นเพลงที่ บอย โกสิยพงษ์ แต่งให้กับ ตูน ในโครงการก้าวคนละก้าวรวมถึงเพื่อน ๆ วงบอดี้สแลมมาร่วมเซอร์ไพรส์ และร้องเพลง “แสงสุดท้าย” ร่วมกันด้วย จนทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้ง เนื่องจาก วง “โมเดิร์นด็อก” ถือเป็นวงดนตรีไอดอลของ “ตูน บอดี้สแลม”

ขณะที่ จ.เพชรบูรณ์ นายคิเรก ค่ายเมืองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานปล่อยขบวนนักวิ่ง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง 77 กม. ตามโครงการ “รวมพลังประสานใจก้าวไปด้วยกัน” เพื่อสมทบทุนกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของ ตูน บอดี้สแลม โดยมีภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ดารา นักวิ่ง นักแสดง เช่น อู๋ เป็นต่อ, แอมป์-พิรัชต์, ฟาร์ม-เดอะวอยซ์, เบิร์ด-พัฟกันต์, กรีน-พรรณิศา, โมโม่-กิตติคม เป็นต้น ออกวิ่งด้วยโดยเริ่มจาก

วัดสว่างสามัคคี อ.ศรีเทพ ผ่านตลาด ต.พุดเตย ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน และตลาด ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่

ขณะเดียวกันนักวิ่งคนดังขวัญใจคนทั้งประเทศได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของ “แฮร์รี่ เคน” นักเตะกองหน้าตัวเก่งของสโมสร “ทอตนัมฮอตสเปอร์” ทีมดังจากอังกฤษ พร้อมด้วย “เปาโล กาชซานาก้า” และ “ปีเตอร์ส วอลด์เกอร์” ขณะขึ้นชมและอวยพรให้กับ “ตูน บอดี้สแลม” ซึ่งเป็นทีมที่นักวิ่งดังชอบมาก พร้อมกับระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมสั้น ๆ ว่า “กรี๊ด” หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าว เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้มีผู้เข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักวิ่งก้าวไกลมาเป็นอย่างมาก

ส่วน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ระบุว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ที่เป็นตัวอย่างในความเสียสละแก่สังคมส่วนรวม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะคสช. ได้มีคำสั่งให้กองทัพบก นำเครื่องบินลำเลียงรุ่นคาซ่า ไปรับคณะเดินทางของตูนกลับมายังกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 ธ.ค. นี้อีกด้วย

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเสนอให้กรมสรรพากร นำเงินบริจาคจากโครงการก้าวคนละก้าวฯ สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็น 2 เท่า ว่าปกติการบริจาคเงินได้ลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว โดยในส่วนของโครงการก้าวคนละก้าวฯ ไม่ได้เป็นการนำเงินเข้าโครงการ แต่ให้นำมูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ 1 เท่า ดังนั้นกรมสรรพากรจึงไม่พิจารณาให้หักได้เพิ่มแต่อย่างใด ที่สำคัญคนที่ทำบุญ หรือบริจาคมีจิตบริสุทธิ์อยู่แล้ว คงไม่มีใครคิดว่าจะต้องการบริจาค เพื่อหวังนำเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น.